

Du Lịch Thành Phố Biên

Du lịch Vũng Tàu

Thời gian: 1 Ngày
Phương tiện: Xe Ôtô đời mới
Khởi hành: Chủ nhật hàng tuần

- Vũng Tàu từ lâu đã được xem là một điểm đến du lịch hấp dẫn, bởi những vẻ đẹp tự nhiên của mình. Dù đến bất cứ đâu trong chuyến du lịch Vũng Tàu, du khách cũng sẽ bị cuốn hút bởi phong cảnh của nơi đây.

- **Tour Vũng Tàu - Nông Trại Cừu - Bến Du Thuyền Marina 1 Ngày do Công Ty Du Lịch Quốc Tế Hoàng Gia tổ chức sẽ đưa quý khách khám phá trọn 1 ngày du lịch thú vị.**

- **Nông Trại Cừu.** Đến đây, Quý khách sẽ có cảm giác như đang ở nông trại châu Âu, thoải mái bồng bế những chú cừu non, vuốt những bộ lông trắng muốt hay rong chơi cùng những chú cừu tách đàn, rượt đuổi nhau và nô đùa giữa khu đất rộng lớn, đôi khi có con nhút nhát thấy khách đến bỏ chạy, có con thì lì lợm đứng nghênh mặt cho khách tha hồ chụp. Nhìn chúng cực đáng yêu.

- **Bến Du Thuyền Marina** – nơi được xem là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước ở Vũng Tàu với khung cảnh trời Tây bên cạnh nhiều du thuyền hiện đại. Đến đây du khách sẽ được chu du trên những chiếc cano, lướt cùng sóng biển bằng thuyền buồm, tham quan, ngắm cảnh trên sông Dinh, tìm hiểu về cuộc sống của các ngư dân trên bè nổi

- **Thưởng thức hải sản bên bờ biển tươi mát - tận hưởng 1 ngày du lịch thú vị bên bạn bè, gia đình và người thân.**

- **Thỏa sức vẫy vùng trong làn nước mát lạnh, tự do tham gia các hoạt động trên bãi biển cùng sóng vỗ nô đùa.**

NGÀY 01: TP.HCM – NÔNG TRẠI CỪU – BẾN DU THUYỀN MARINA (Ăn sáng, trưa)

06h00: Xe và HDV **Công ty Du lịch Quốc tế Hoàng Gia** đón Quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi **Vũng Tàu**.

07h00: Dừng điểm tâm tại **Nhà Hàng**. Tiếp tục lộ trình đến **Vũng Tàu**. Trên đường đi mọi người sẽ được nghe HDV thuyết minh về những nét đặc sắc và độc đáo của vùng đất mà đoàn đang đi qua và tham gia vào một số trò chơi sinh hoạt tập thể như: **đố vui, ca hát, kể chuyện...** để nhận về cho mình những phần quà thú vị từ **Công ty DL Quốc tế Hoàng Gia**.

08h30: Quý khách đến với **Nông Trại Cừu** - đứng ở nơi đây sẽ mang đến cho bạn cảm giác như đang ở nông trại châu Âu. Bạn có thể thoải mái bồng bế những chú cừu non, vuốt những bộ lông trắng muốt hay rong chơi cùng những chú cừu tách đàn, rượt đuổi nhau và nô đùa giữa khu đất rộng lớn, đôi khi có con nhút nhát thấy khách đến bỏ chạy, có con thì lì lợm đứng nghênh mặt cho khách tha hồ chụp.

09h30: Đoàn đến với phố biển **Vũng Tàu**, thỏa sức vẫy vùng trong làn nước mát lạnh, tự do tham gia các hoạt động trên bãi biển.

12h00: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng, thưởng thức các món ăn mang đậm phong vị của biển.

13h00: Xe đưa đoàn đến **Bến Du thuyền Marina** - nơi được xem là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước ở Vũng Tàu với khung cảnh trời Tây bên cạnh nhiều du thuyền hiện đại. Đến đây du khách sẽ được chu du trên những chiếc cano, lướt cùng sóng biển bằng thuyền buồm, tham quan, ngắm cảnh trên sông Dinh, tìm hiểu về cuộc sống của các ngư dân trên bè nổi

Khởi hành về lại điểm đón ban đầu. Trên đường về ghé Trạm dừng chân **bò sữa Long Thành** để mua sắm các sản phẩm làm từ sữa bò tươi nguyên chất về làm quà.

18h00: Đoàn về đến TP.HCM, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. **Công ty Du lịch Quốc tế Hoàng Gia** chia tay quý khách và hẹn ngày gặp lại trong những chuyến đi thực tế tiếp theo!

